



นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ ระดับสากล ที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีพันธะสัญญาในการพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ กับผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้าและผู้รับเหมาทุกคน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงข้อปฏิบัติระดับสากล
2. บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารคุณภาพ การจัดการความรู้และการเพิ่ม ผลผลิต เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความสูญเสียจากอุบัติเหตุการ บาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งเสริมความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) และ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) เพื่อดูแลห่วงโซ่ความปลอดภัยของทุกคน
4. ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคงและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน เพื่อ ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลและความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
5. ใส่ใจในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
6. ชี้นำ ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกัน และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคงไว้ซึ่งความ หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งด้านพลังงาน อากาศ น้ำ และการจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คงไว้ซึ่งการเพิ่ม ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 และมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่และสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของบริษัทฯ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสร้างไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้ค้า และผู้รับเหมาทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผ่านการฝึกอบรม รวมถึงสื่อสารให้เกิดความร่วมมือภายในและระหว่างองค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565



(นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**คำแสดงความจำนงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ (QSHEB) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะควบคุมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาวัฒนธรรม QSHEB ของบริษัทฯ และบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงและบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสทาง QSHEB อย่างเต็มความสามารถ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในการนี้ คำแสดงความจำนงด้าน QSHEB ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย QSHEB ระดับสูงสุดขององค์กร มุ่งเน้นหลักการดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติตามและเข้าถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน มาตรฐานสากล และภาวะผูกพันในการปฏิบัติตามด้านความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยถือเป็นความสำเร็จขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
- 2) จัดทำวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สำคัญ และเป้าหมายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจที่วัดผลได้ ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับระบบบริหารจัดการ QSHEB ของบริษัทฯ แล้วแต่ว่าอย่างไรจะมีความเข้มงวดมากที่สุด
- 3) ประเมิน บริหารจัดการ และควบคุมประเด็นสำคัญลำดับต้นด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจในการดำเนินงาน มุ่งสู่การพัฒนาและการบังคับใช้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
- 4) บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและเหตุวิกฤติเพื่อความปลอดภัยทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงาน

- 5) มีส่วนรวมและสื่อสารโครงการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ ผ่านการมีส่วนร่วมและการปรึกษาผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกและ/หรือผู้แทน พร้อมทั้งรวบรวมเหตุการณ์ การตรวจสอบ การทบทวน และผลตอบรับ
- 6) ริเริ่มการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความยั่งยืนอย่างรอบด้าน รวมถึงหลีกเลี่ยงและเลิกใช้สารอันตราย เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- 7) จัดการฝึกอบรมเชิงสร้างสรรค์ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานและคนงานทุกระดับผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

นโยบาย QSHEB ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคำแสดงความจำนงด้าน QSHEB นี้บังคับใช้ในธุรกิจและการดำเนินงานทั้งหมดตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้า ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจสำคัญอื่นๆ (เช่น ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร พันธมิตรร่วมทุน ผู้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการภายนอก) ประยุกต์ใช้นโยบายและคำแสดงความจำนงนี้ ในการนี้ ผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นแบบอย่างที่ดีและแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ตั้งแต่ก่อนได้มาซึ่งทรัพย์สิน การรวบรวมกิจการ การวางแผน การออกแบบ และการดำเนินการ จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ทบทวน อนุมัติ และกำกับดูแลคำแสดงความจำนงนี้